

GẮN KẾT MỘT ASEAN CÙNG NHAU PHÁT TRIỂN

Trong khuôn khổ Hội nghị Hợp tác ASEAN về các vấn đề công vụ lần thứ 21, do Bộ Nội vụ Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch luân phiên, sáng 03/8/2022, tại Hà Nội, cuộc họp cán bộ cấp cao và đầu mối phụ trách ACCSM 21 (SOM) đã diễn ra dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Hội nghị ACCSM 21.



Quang cảnh cuộc họp

Tham dự cuộc họp có các cán bộ cấp cao, cán bộ đầu mối ACCSM đến từ 10 nước thành viên, Ban Thư ký ASEAN; một số thành viên Ban Tổ chức Hội nghị ACCSM 21.

Phát biểu chào mừng các đại biểu tham dự Hội nghị cán bộ cấp cao Hợp tác ASEAN về các vấn đề công vụ lần thứ 21 tại Thủ đô Hà Nội, Việt Nam sau hơn hai năm phải làm việc trực tuyến do dịch bệnh COVID-19, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng cho biết, hướng đến một Cộng đồng ASEAN gắn kết và thích ứng, thời gian qua, chúng ta đã xây dựng chương trình làm việc, triển khai các hoạt động/dự án trong khuôn khổ Kế hoạch làm việc ACCSM giai đoạn 2021-2025; đồng thời, cùng nhau phối hợp, thực hiện các hoạt động có hiệu quả; thống nhất, chia sẻ nhiều biện pháp đối phó với những thách thức, trong đó có dịch bệnh COVID-19, đi cùng với giữ vững quan hệ hợp tác, đưa ra những định hướng hợp tác mới về công vụ, với mục tiêu xây dựng Cộng đồng ASEAN ngày càng phát triển vững mạnh.



Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng phát biểu khai mạc cuộc họp.

Thứ trưởng nhấn mạnh, với chủ đề “Hiện đại hóa nền công vụ hướng tới Cộng đồng ASEAN gắn kết và thích ứng” của ACCSM 21 và với mong muốn gắn kết một ASEAN cùng nhau phát triển, Hội nghị sẽ cùng cập nhật, thảo luận tình hình thực hiện Kế hoạch làm việc của ACCSM 2021-2025; xem xét và thông qua các đề xuất dự án mới trong khuôn khổ Kế hoạch làm việc ACCSM 2021-2025; thảo luận các vấn đề liên quan đến ACCSM như: xây dựng Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN sau năm 2025; các phương thức tiến tới mở rộng hợp tác của ACCSM với các cơ quan, ban ngành khác của ASEAN, cũng như thảo luận và chia sẻ các vấn đề nhằm xây dựng nền công vụ minh bạch gắn với việc nâng cao đạo đức công vụ, hiện đại hóa nền công vụ, số hóa dịch vụ công, thúc đẩy chính phủ điện tử...



Đại biểu đoàn Malaysia phát biểu tại cuộc họp.



Đại biểu đoàn Singapore phát biểu tại cuộc họp.



Đại biểu đoàn Lào phát biểu tại cuộc họp

Tại cuộc họp, đại biểu các nước ASEAN đã trao đổi và thống nhất nhiều nội dung quan trọng, chia sẻ nhiều biện pháp và đề xuất những định hướng hợp tác mới với mục tiêu xây dựng Cộng đồng ASEAN ngày càng phát triển vững mạnh. Tất cả những nội dung này sẽ được báo cáo lên Hội nghị những người

đứng đầu nền công vụ các nước ASEAN để xem xét, thông qua và đưa vào triển khai thực hiện.



Các đại biểu tham dự chụp ảnh lưu niệm.

Trước cuộc họp, Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng đã có buổi tiếp xã giao các quan chức cấp cao ASEAN và Ban Thư ký ASEAN.



Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng tiếp các quan chức cấp cao ASEAN và Ban Thư ký ASEAN.

(Nguồn: quanlynhanuoc.vn)